

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขา
สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วันศุกร์ที่ ๑๘ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขา อำเภอพุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวินัย สุวรรณพรหม	ประธานสภาเทศบาล	วินัย สุวรรณพรหม	
๒	นายสวัสดิ์ แสนโท	รองประธานสภาเทศบาล	สวัสดิ์ แสนโท	
๓	นายพูล สุทาศิริ	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑	พูล สุทาศิริ	
๔	นายโกยสิทธิ์ วงศ์ชาธรรม	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑	โกยสิทธิ์ วงศ์ชาธรรม	
๕	นายอุดม เมืองปาก	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑	อุดม เมืองปาก	
๖	นายทัน พิมเสน	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑	ทัน พิมเสน	
๗	นายทวิ สว่างเนตร	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	ทวิ สว่างเนตร	
๘	นายมัธยม แสนโท	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒	มัธยม แสนโท	
๙	นายพิทักษ์ เนาวะพันธ์	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒	พิทักษ์ เนาวะพันธ์	
๑๐	นายสุพจน์ บุญเต็ม	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒	สุพจน์ บุญเต็ม	
๑๑	นางจิรสุดา ฝารีโน	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒	จิรสุดา ฝารีโน	
๑๒	นางสาวเทียม พันธุ์แดง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒	เทียม พันธุ์แดง	
๑๓	นางยุวภา ศิริโชค	เลขานุการสภาเทศบาล	ยุวภา ศิริโชค	

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอารี สว่างเนตร	นายกเทศมนตรีตำบลหนองขา	อารี สว่างเนตร	
๒	นายวิระพงษ์ แสนโท	รองนายกเทศมนตรีฯ	วิระพงษ์ แสนโท	
๓	นายไสว จันทา	รองนายกเทศมนตรีฯ	ไสว จันทา	
๔	นายน้อย จันทา	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ	น้อย จันทา	
๕	น.ส.จรรุณี จำปาแก้ว	เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ	จรรุณี จำปาแก้ว	
๖	Reiner H.Zoller	Director	Reiner H.Zoller	
๗	น.ส.ศิรินันท์ ผลัดศรี	พนักงานบริษัท วินด์ อุบลฯ จก.	ศิรินันท์ ผลัดศรี	
๘	น.ส.นฤทัย โสทธิชัยอาภรณ์	พนักงานบริษัท วินด์ อุบลฯ จก.	นฤทัย โสทธิชัยอาภรณ์	
๙	นายพงษ์เพชร พิมพเนตร	ตัวแทนบริษัทฯ	พงษ์เพชร พิมพเนตร	
๑๐	น.ส.ฐิตาชญา ไสมรักษ์	หน.ฝ่ายอำนวยการ รก.หน.สป.	ฐิตาชญา ไสมรักษ์	
๑๑	นายอนุสรณ์ วิสเพ็ญ	หน.ฝ่ายปกครอง	อนุสรณ์ วิสเพ็ญ	
๑๒	นางณัฐวี โชติเจตนิพัทธ์	ผช.จพง.ธุรการ	ณัฐวี โชติเจตนิพัทธ์	
๑๓	น.ส.พัชราพรรณ เอกศรี	พนักงานจ้างทั่วไป	พัชราพรรณ เอกศรี	
๑๔	น.ส.จินตหรา แสนสิงห์	พนักงานจ้างทั่วไป	จินตหรา แสนสิงห์	

/เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นางยุภา ศิริโชค (เลขานุการสภาฯ) สำหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ บัดนี้สมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ก่อนที่ท่านประธานสภาฯ จะกล่าวเปิดประชุม ดิฉันขอเชิญท่านประธานสภาฯ จุฑธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาฯ ในลำดับต่อไปค่ะ

ประธานสภาเทศบาล จุฑธูป เทียนบูชา พระรัตนตรัย

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

นายวินัย สุวรรณพรหม (ประธานสภาฯ)

วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ สำหรับผมก็มีเรื่องแจ้งให้ทราบ ๑ เรื่อง คือ เรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเขต ๑ มีพี่น้องเดินทางมาจากต่างจังหวัด และตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด จำนวน ๗ คน เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้ว และได้กลับมาพักฟื้นและกักตัวต่ออีก ๖ คน ที่วัดป่าชุมชนเจริญจิต หมู่ ๑ อีก ๑ คน ยังรักษาตัวที่รพ. ทางเขต ๒ ก็ได้ข่าวว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดเหมือนกัน ช่วงนี้ก็ฝากทุกท่านระมัดระวังและป้องกันตนเองด้วย และหากพบเจอพี่น้องที่กลับมาจากต่างจังหวัดก็ให้แจ้งกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้ทราบด้วย เพื่อจะได้คัดกรองความปลอดภัยจากเชื้อโควิด

สำหรับผมก็มีเรื่องแจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้ ท่านนายกฯ มีอะไรจะแจ้งเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีไประเบียบวาระที่ ๒ ต่อครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

-รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

นายวินัย สุวรรณพรหม (ประธานสภาฯ)

รายงานการประชุมดังกล่าว ได้ส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้ตรวจล่วงหน้าแล้ว ซึ่งแนบส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเพิ่มเติมหรือแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมหรือไม่ ไม่มีนะคะ หากไม่มีแก้ไข/เพิ่มเติมผมจะขอมติที่ประชุม หากเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลหนองขา มิมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องกระทู้ถาม

-ไม่มี-

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

-ไม่มี-

๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๒.๑ ญัตติพิจารณาการขออนุญาตเข้าดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังลม
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงคำเตื่อยแปลงที่ ๑ ในพื้นที่ตำบลหนองข่า
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ของบริษัท วินด์ อุบลราชธานี ๑
จำกัด

นายวินัย สุวรรณพรหม
(ประธานสภาฯ)

การขออนุญาตเข้าดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังลม ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าดงคำเตื่อยแปลงที่ ๑ ในพื้นที่ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา
จังหวัดอำนาจเจริญ ของบริษัท วินด์ อุบลราชธานี ๑ จำกัด เชิญท่านนายกฯ
ชี้แจงครับ

นายอารี สว่างเนตร
(นายกเทศมนตรีฯ)

ตามที่บริษัท วินด์ อุบลราชธานี ๑ จำกัด และ/หรือ บริษัทในเครือของ
บริษัท อีเอ รีนิวเอเบิล โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัท) ได้ขออนุญาตเข้าดำเนินการโครงการ
ผลิตไฟฟ้าพลังลม ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงคำเตื่อยแปลงที่ ๑ ในพื้นที่ตำบล
หนองข่า นั้น ซึ่งบริษัทฯ เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการเกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน
ทั้งพลังงานแสงแดด และ พลังงานลมในประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาพลังงานทดแทน และ พลังงานทางเลือกตามนโยบายพลังงานแห่งชาติ
เรื่องการส่งเสริมพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และไม่มีผลกระทบต่อ
การประกอบเกษตรกรรม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างงาน สร้าง
รายได้ ส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น ทางบริษัทฯ จึงได้ขอให้
เทศบาลตำบลหนองข่า นำเรื่องดังกล่าวบรรจุในระเบียบวาระการประชุมเพื่อขอมติ
ความเห็นชอบต่อไป ส่วนรายละเอียดเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ประสานงานของบริษัทฯ
ได้อธิบายเกี่ยวกับโครงการนี้ เรียนเชิญครับ

น.ส.ศิรินันท์ ผลัดศรี
(เจ้าหน้าที่บริษัทฯ)

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรีฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในส่วนโครงการ ผลิตไฟฟ้าพลังลม นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ในประเทศ
ของเรา โครงการนี้เป็นโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ โดยให้ภาคเอกชนที่มี
ศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน อันได้แก่ พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม และอื่นๆ มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นมา โดยกระทรวง
พลังงานได้กำหนดแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐ เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ซึ่งจากสถานะปัจจุบัน
ประเทศไทยต้องซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศเพื่อเป็นเชื้อเพลิงหลักถึงปีละ ๖๕% มา
ผลิตไฟฟ้าเป็นเงินหลายล้านบาทต่อปี เช่น ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันดีเซล ถ่านหิน เป็นต้น
/ซึ่งวัตถุดิบ...

ซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้ในวันจะมีแต่หมดไปจากโลกและราคาแพงขึ้นทุกปี และต้องซื้อ
กระแสไฟฟ้าจากประเทศ สปป. ลาว เพื่อเป็นพลังงานใช้ในประเทศเป็นค่าใช้จ่าย
มูลค่ามหาศาลด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุผลเหล่านี้ภาครัฐจึงได้มีนโยบายหาแหล่งพลังงาน
ทางเลือกที่สามารถผลิตในประเทศเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานให้ได้มากที่สุด และ
ทางบริษัทได้ประชาคมหมู่บ้านในพื้นที่แล้ว ซึ่งมีหมู่ ๑ บ้านหนองข่า หมู่ ๔ บ้าน
ป่าหวาย และหมู่ ๘ บ้านหนองหิน ทั้ง ๓ หมู่บ้านมีมติเห็นชอบให้ทางบริษัทฯ
ดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังลมในพื้นที่ได้ค่ะ

นายวินัย สุวรรณพรหม
(ประธานสภาฯ)

จากที่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ชี้แจงมา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยซักถาม
เพิ่มเติมได้ครับ เชิญครับ

นายพิทักษ์ เนาวะพันธ์
(สมาชิกสภาเทศบาล)

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมขอเรียน
สอบถามว่า หากโครงการนี้เกิดขึ้น ในระยะยาวประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์
อะไรบ้างครับ

น.ส.ศิรินันท์ ผลัดศรี
(เจ้าหน้าที่บริษัทฯ)

หากบริษัทฯ ได้เข้ามาดำเนินโครงการนี้ ประชาชนจะได้รับประโยชน์
จากการจ้างแรงงานในท้องถิ่น เพื่อช่วยในการก่อสร้างโครงการนี้ และเกิดอาชีพ
ใหม่ ๆ ในพื้นที่ เช่น อาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เนื่องจากจะมีประชาชนในพื้นที่
ต่าง ๆ เข้ามาดูกังหันลม เป็นผลให้เศรษฐกิจท้องถิ่นดีขึ้นจากการขายสินค้าเกษตร
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ร้านค้าต่าง ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว ทำให้คนในท้องถิ่นไม่ต้องย้าย
จากถิ่นฐานเพื่อหางานทำ ได้ค่าเช่าพื้นที่สำหรับดำเนินโครงการ ส่วนเทศบาลฯ จะ
ได้รับเงินภาษีจากการจัดเก็บรายได้ ได้ถนนที่เราจะถ่ายโอนให้ดูแลต่อภายใน ๑ ปี
และได้รับเงินกองทุนรอบโรงไฟฟ้าจนสิ้นสุดโครงการค่ะ

นายพงษ์เพชร พิมพเนตร
(ตัวแทนบริษัทฯ)

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรีฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายพงษ์เพชร พิมพเนตร เป็นตัวแทนของบริษัทฯ
ขอเรียนเพิ่มเติม สำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลังลมนี้ไม่ใช่โครงการใหม่ เป็น
โครงการที่ดำเนินการมานานแล้ว แต่เพิ่งจะเข้ามาในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเรา
จึงถือเป็นเรื่องใหม่ หากดำเนินการได้จะคาบเกี่ยวอยู่ ๓ ตำบล คือ ตำบลคึมใหญ่
ตำบลหนองไฮ และตำบลหนองข่า จำนวนกังหันลมประมาณ ๓๐ ต้น กระจายใน
พื้นที่ ๓ ตำบล เป็นโครงการที่ได้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม จะนำความเจริญ
มาในพื้นที่ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม แต่จะเกิดขึ้นได้ต้องได้รับความร่วมมือจาก
หลายส่วน เราได้ทำการประชาคมหมู่บ้านในพื้นที่แล้ว ก็ได้รับความเห็นชอบทุก
หมู่บ้าน และชาวบ้านก็เข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการดีแล้ว และทางเราดำเนิน
โครงการภายใต้หลักเกณฑ์และขอบเขตที่กำหนด ต้องผ่านอีกหลายขั้นตอน
งบประมาณที่ใช้ก่อสร้างก็สูงพอสมควร

ส่วนผลดี/...

ส่วนผลดี/ผลเสีย เมื่อดำเนินโครงการแล้ว นั้น ส่วนใหญ่ประชาชนในพื้นที่ จะกังวลเรื่องแสงไฟและเสียง สำหรับแสงไฟจะติดตั้งแค่ตรงส่วนยอดกังหันลม เป็นไฟเตือนเครื่องบิน จะไม่มีผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร สำหรับเสียงที่กังวลว่าจะดังเกินไปหรือไม่นั้น หากมีลมมรสุมหรือในช่วงที่ลมแรง กังหันลมจะหมุนเท่าเดิม จะไม่หมุนแรงตามแรงลม เสียงจะมีบ้างแต่ไม่ดังมากจนรบกวนชาวบ้านครับ

เมื่อเราทำการติดตั้งก็จะมีการสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยในโครงการ ๑ สถานี ในพื้นที่ ๑ ไร่ แต่จะล้อมรั้วเฉพาะบริเวณสถานีไฟฟ้าไว้ ประมาณ ๑-๒ งาน เพื่อป้องกันความปลอดภัย และไม่ให้ชาวบ้านปลุกต้นไม้ใหญ่ใกล้สถานีฯ พื้นที่ ๆ เหลือชาวบ้านสามารถทำการเกษตรได้ และชาวบ้านที่เราทำสัญญาเช่าก็จะได้รับค่าเช่าต่อปีภายในระยะเวลา ๒๕-๓๐ ปี ซึ่งพื้นที่ ๆ เป็นที่ สปก. จะทำสัญญาเช่าได้แค่ ๒๕ ปี ที่ป่าไม้เช่าได้ ๓๐ ปี พื้นที่ใกล้เคียงตามหลักเกณฑ์ ก็จะได้รับค่าเช่าด้วย สำหรับประโยชน์ทางอ้อมหากได้ดำเนินโครงการ บริษัทจะทำถนนให้ซึ่งจะก่อสร้างตามแนวถนนเดิม ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้ หลังจาก ๑ ปี ก็จะมอบให้ทางเทศบาลดูแลต่อไป และท้องถิ่นจะมีกองทุนที่ทางโครงการสนับสนุนให้ครับ

สำหรับวิธีดำเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าพลังลม ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการดำเนินการ โดยมีหลักการ ดังนี้

๑. กำหนดจุดที่ตั้งกังหันลมตามมาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒. ติดตั้งสถานีไฟฟ้าย่อยในโครงการ จำนวน ๑ สถานี
๓. ก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างต้นกังหันลม กับ สถานีไฟฟ้าย่อย
๔. ปักเสาพาดสาย หรือ วางสายไฟฟ้าใต้ดิน ตามแนวถนนเชื่อมระหว่างต้นกังหันลม และ สถานีไฟฟ้าย่อย
๕. ก่อสร้างทางปักเสาพาดสาย หรือ วางสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวถนน เชื่อมระหว่าง สถานีไฟฟ้าย่อยในโครงการ กับ ระบบสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วแต่กรณี

องค์ประกอบจากข้อ ๑-๕ ดังกล่าวที่ว่ามีมา คือ พื้นที่ของโครงการผลิตไฟฟ้าพลังลม หากท่านสงสัยในส่วนไหน สอบถามได้ครับ

นายวินัย สุวรรณพรหม
(ประธานสภาฯ)

จากที่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ชี้แจงมา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ

นายทวี สว่างเนตร
(สมาชิกสภาเทศบาล)

กระผมขอทราบถามเพิ่มเติมครับ กรณีที่สัญญาเช่าครบ ๒๕ ปี หรือ ๓๐ ปี จะทำอย่างไรครับ

นายพงษ์เพชร พิมพเนตร
(ตัวแทนบริษัทฯ)

กรณีสัญญาเช่าครบ หากทางภาครัฐไม่ซื้อกระแสไฟฟ้าต่อ ทางบริษัทก็จะทำการรื้อถอนออกครับ

/นายอาร์...

นายอารี สว่างเนตร
(นายกเทศมนตรีฯ)

ผมมอบให้ทางหัวหน้าฝ่ายปกครองชี้แจงให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดครับ

นายอนุสรณ์ วิสเพ็ญ
(หัวหน้าฝ่ายปกครอง)

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน กระผม นายอนุสรณ์ วิสเพ็ญ หัวหน้าฝ่ายปกครอง ขอชี้แจงดังนี้
ด้วยจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๖ แห่งพรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ป.ส.๒๐) เพื่อดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลด้านการ จัดที่ดินทำกินให้กับชุมชน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงคำเดื่อย แปลงที่ ๑ ใน พื้นที่ตำบลหนองข่า เพื่อดำเนินการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยการนำ ที่ดินที่มีผู้ครอบครองมาจัดระเบียบและบริหารจัดการที่ดินทำกิน และป่าไม้อย่าง เป็นระบบ ลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าปัญหาความขัดแย้งในเชิงพื้นที่ พัฒนาการใช้ ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมและช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินและที่ อยู่อาศัย ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๑๔ ก (๖) จึงได้เสนอเรื่อง ดังกล่าว เพื่อให้ทางสภาเทศบาลตำบลพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อจะได้แจ้ง ความเห็นให้จังหวัดทราบ และนำเอกสารรายงานการประชุมสภาฯ แนบประกอบ คำขอต่อไป จึงนำเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบเพียงเท่านี้ครับ

นายวินัย สุวรรณพรหม
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณหัวหน้าฝ่ายปกครองที่ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะซักถามอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ

นางจรัสสุดา ผาโรโน
(สมาชิกสภาเทศบาล)

พื้นที่ ๆ มีการปลูกต้นไม้ใหญ่ ประชาชนจะทำกินได้อย่างไร

นายอารี สว่างเนตร
(นายกเทศมนตรีฯ)

ทางจังหวัดฯ น่าจะแบ่งพื้นที่เป็นโซนไว้แล้ว เป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และแบ่งพื้นที่เพื่อให้เป็นที่ทำกินแก่ประชาชน

นายวินัย สุวรรณพรหม
(ประธานสภาฯ)

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุม หากเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายใน เขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ เพื่อดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลด้านการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงคำเดื่อยแปลงที่ ๑ ท้องที่ตำบลหนองข่า โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

**๕.๒.๓ พิจารณาการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าดงคำเตี้ยแปลงที่ ๑ โครงการชลประทานขนาดเล็ก อ่างเก็บน้ำห้วยกระแสน
เนื้อที่ ๑๗๐ ไร่ หน่วยงานเทศบาลตำบลหนองข่า**

นายวินัย สุวรรณพรหม
(ประธานสภา)

ญัตติการพิจารณาการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติป่าดงคำเตี้ยแปลงที่ ๑ โครงการชลประทานขนาดเล็ก อ่างเก็บน้ำห้วย
กระแสน เนื้อที่ ๑๗๐ ไร่ เชิญท่านนายกฯ ชี้แจงครับ

นายอารี สว่างเนตร
(นายกเทศมนตรีฯ)

ผมมอบให้ทางหัวหน้าฝ่ายปกครองชี้แจงให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดครับ

นายอนุสรณ์ วิสเพ็ญ
(หัวหน้าฝ่ายปกครอง)

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน กระผม
ขอชี้แจงดังนี้ ตามประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดบริเวณพื้นที่ให้ส่วนราชการ
หรือองค์การของรัฐเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๙/๒๕๓๑
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๑ อนุญาตให้กรมชลประทานเข้าใช้ประโยชน์
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงคำเตี้ย แปลงที่ ๑ ก่อสร้างโครงการชลประทาน
ขนาดเล็ก อ่างเก็บน้ำห้วยกระแสน เนื้อที่ ๑๗๐ ไร่ ถึงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.
๒๕๖๑ ซึ่งกรมชลประทานได้ส่งมอบพื้นที่และภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. แล้ว

ศูนย์ป่าไม้อำนาจเจริญ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า การอนุญาตให้เข้าทำ
ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงคำเตี้ย แปลงที่ ๑ เพื่อก่อสร้าง
โครงการชลประทานขนาดเล็ก อ่างเก็บน้ำห้วยกระแสนได้หมดอายุตั้งแต่วันที่
๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว และหากเทศบาลตำบลหนองข่ามีความประสงค์
จะขอใช้ประโยชน์พื้นที่ดังกล่าว ให้ยื่นแบบคำขอต่อใบอนุญาตที่สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการ
เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จึงได้เสนอเรื่องนี้ให้ที่ประชุมสภาฯ
ให้ความเห็นชอบ เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาต และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายวินัย สุวรรณพรหม
(ประธานสภา)

เทศบาลได้รับการถ่ายโอนภารกิจ อ่างเก็บน้ำห้วยกระแสน จากกรม
ชลประทานแล้ว ซึ่งการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าดงคำเตี้ย แปลงที่ ๑ ครบ ๓๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งต้องต่ออายุใบอนุญาต
ใหม่อีกรอบ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากซักถามอะไรเพิ่มเติม
หรือไม่ครับ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม หากเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทำ
ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงคำเตี้ยแปลงที่ ๑ โครงการ
ชลประทานขนาดเล็ก อ่างเก็บน้ำห้วยกระแสน เนื้อที่ ๑๗๐ ไร่ โปรตยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

๕.๒.๔ พิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ - ๔
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ และกำหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

นายวินัย สุวรรณพรหม
(ประธานสภาฯ)

เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ/กฎหมายครับ

นางยุวภา ศิริโชค
(เลขานุการสภาฯ)

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรีฯ ท่านสมาชิกสภาฯ
ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
กำหนดภายใต้ข้อบังคับมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ (๒) สำหรับเทศบาลให้สภาเทศบาลกำหนดว่าการประชุมสมัยสามัญ
ประจำปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีการกำหนดกี่วัน กับให้
กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนด
กี่วัน

ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้น
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี ของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มต้นประชุมสามัญ
ประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลา ของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี
ถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำ ปรีกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละ
ปี โดยให้นำความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ ทุกท่านก็ได้ทราบระเบียบฯ แล้ว การประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้กำหนดไว้แล้วในคราวประชุมสภา
เทศบาล ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม คือ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์
๒๕๖๕ - วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน ต่อไปก็ขอให้สมาชิก
สภาฯ เสนอกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
สมัยที่ ๒ - ๔ และ สมัยแรกของปีถัดไป คือ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ค่ะ

นายวินัย สุวรรณพรหม
(ประธานสภาฯ)

เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอครับ

นางจิรสุดา ฝาริโน
(สมาชิกสภาเทศบาล)

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ดิฉัน ขอเสนอสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
อีก ๓ สมัย คือ สมัยที่ ๒ ถึงสมัยที่ ๔ และแต่ละสมัยมีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน
และขอเสนอสมัยประชุมสภาฯ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้
๑. สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน

/๒. สมัย...

๒. สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕
มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน

๓. สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕
มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน

กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้
- สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ -
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน

นายวินัย สุวรรณพรหม
(ประธานสภาฯ)

ผมขอให้สมาชิกสภาฯ รับรอง ๒ ท่านครับ

นายพิทักษ์ เนาวะพันธ์
(สมาชิกสภาเทศบาล)

ผมนายพิทักษ์ เนาวะพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอรับรอง

นายอุดม เมืองปาก
(สมาชิกสภาเทศบาล)

ผมนายอุดม เมืองปาก สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขอรับรอง

นายวินัย สุวรรณพรหม
(ประธานสภาฯ)

สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น
หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมหากสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบตามเสนอ
โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

**๕.๒.๕ พิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เพื่อโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น)**

นายวินัย สุวรรณพรหม
(ประธานสภาฯ)

เชิญ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ชี้แจงให้ที่ประชุมสภาฯ ได้ทราบเหตุผล
ความจำเป็นในการโอนงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน
ด้วยครับ

น.ส.ฐิตาชญา โสมรักษ์
(หน.ฝ่ายอำนวยการ)

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน น.ส.ฐิตาชญา โสมรักษ์ หน.ฝ่ายอำนวยการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด ขอเรียนดังนี้ ด้วยสำนักปลัดเทศบาล มีความ
จำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

/เนื่องจาก...

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ แต่มีความจำเป็นต้องเบิกจ่าย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขอโอนงบประมาณรายจ่าย ตามรายละเอียดดังนี้

โอนลด

-แผนงาน บริหารงานทั่วไป

งาน บริหารทั่วไป

งบ งบลงทุน

หมวด ค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน

รายการ เครื่องปรับอากาศ งบประมาณตั้งไว้ ๕๔,๒๐๐.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบแขวน) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียูจำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในสำนักงาน (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ของอปท.) งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด จำนวน ๕๔,๒๐๐.-บาท โอนลด จำนวน ๓๗,๕๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จำนวน ๑๖,๗๐๐.-บาท

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

-แผนงาน บริหารงานทั่วไป

งาน บริหารทั่วไป

งบ งบลงทุน

หมวด ค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน

รายการ เก้าอี้สำนักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ชนิดบุวมหนังสือดำ จำนวน ๑๕ ตัว ปรับระดับสูง-ต่ำได้ เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานในสำนักงานจำนวน ๓ ตัว และสำหรับใช้ในห้องประชุม จำนวน ๑๒ ตัว

(ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณ สามารถจัดหาครุภัณฑ์นี้ได้ตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ของอปท.) งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๐.๐๐.-บาท

/งบประมาณ...

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวน ๐.๐๐.-บาท
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๓๗,๕๐๐.-บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จำนวน ๓๗,๕๐๐.-บาท
จึงขอเรียนที่ประชุมสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาอนุมัติการโอนครั้งนี้ค่ะ

นายวินัย สุวรรณพรหม
(ประธานสภาฯ)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ก็ได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการโอนงบประมาณรายจ่าย ให้ที่ประชุมได้ทราบแล้วนะคะ เป็นการขอโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน ยอดรวมโอนงบประมาณฯ จำนวน ๓๗,๕๐๐ บาท มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะซักถามหรือไม่ครับ

หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ นะครับ หากท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ ตามรายการที่ท่านนายกฯ เสนอญัตติมาโปรด ยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

นายวินัย สุวรรณพรหม
(ประธานสภาฯ)

ขณะนี้ก็เป็นเวลา ๑๒.๑๕ น. ได้เวลาพักเที่ยงแล้ว จึงขอหยุดพักประชุมชั่วคราว เพื่อรับประทานอาหารเที่ยง และประชุมต่อในเวลา ๑๓.๑๕ น. ครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

***** พักเที่ยงเวลา ๑๒.๑๕ น. *****

-เริ่มประชุมต่อเวลา ๑๓.๑๕ น.

นางยุวภา ศิริโชค
(เลขานุการสภาฯ)

ขณะนี้เวลา ๑๓.๕๐ น. สมาชิกสภาเทศบาลได้เข้าห้องประชุมและมาครบองค์ประชุมแล้ว เรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลดำเนินการประชุมในระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ ต่อไปค่ะ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

นายวินัย สุวรรณพรหม
(ประธานสภาฯ)

เรื่องอื่น ๆ มีสมาชิกสภาฯ หรือท่านนายกฯ มีอะไรจะเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมทราบหรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญเสนอได้ เชิญครับ

/นายพิทักษ์...

นายพิทักษ์ เนาวะพันธ์
(สมาชิกสภาเทศบาล)

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารทุกท่าน
กระผมนายพิทักษ์ เนาวะพันธ์ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ เรื่องที่ขอเสนอในที่ประชุม
สำหรับวันนี้คือ เนื่องจากปีนี้ภัยแล้งมาเร็วกว่าทุกปี ๆ ที่แล้วปัญหาภัยแล้งเกิดจาก
ฝนตกน้อย ทำให้เกิดผลกระทบต่อปัญหาเรื่องน้ำใช้ของพี่น้องเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะพี่น้องเขต ๒ ที่เดือดร้อนเรื่องน้ำใช้ เพราะนำมาจากแหล่งเดียวกัน
คือ หนองสระกุดเต่า ปีนี้ น้ำในสระกุดเต่าลดลงเร็วมาก ซึ่งไม่น่าจะเพียงพอ
ในอนาคตอันใกล้ ทางออกหนึ่งที่ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งคือ การแก้ไขปัญหา
เพื่อรองรับปริมาณในการขุดลอกหนองสิม นั่นก็คือ ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อยืมเครื่องสูบน้ำ
แรงดันสูง สูบจากทำนบห้วยทรายมาลงหนองสระกุดเต่า ซึ่งเป็นระยะทาง ๒ กม.
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในระยะเวลาอันใกล้ และเป็นไปตามนโยบาย
ที่นายกเทศมนตรีแถลงไว้ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ มีทั้งหมด ๕ ด้าน หนึ่งในนั้น
คือเรื่องน้ำ ข้อที่ ๑.๕ ที่ว่าจะดำเนินการเรื่องน้ำดื่ม น้ำใช้ให้สะอาด ปลอดภัย
ตามหลักสาธารณสุขกับประชาชนทุกหมู่ ทุกครัวเรือนโดยไม่ขาดเงินทุกฤดูกาล
เรื่องต่อมาคือ เรื่องน้ำเสียในหมู่บ้านที่ส่งกลิ่นเหม็น และเป็นมลภาวะต่อ
พี่น้องใกล้เคียง มี ๓ จุด คือ
๑.ซอยบ้านหน้าหัวหน้าโกมินทร์ แสงธิ หมู่ ๙
๒.ข้างบ้านไปรษณีย์แก้ว ศรีสุวงศ์ หมู่ ๙
๓.จุดบ้านพ่อประเสริฐ ปาณะวงษา หมู่ ๒
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่ท่านได้ให้ไว้ ผมจึงขอเรียนต่อที่ประชุมให้
ทราบ เพื่อพิจารณาหาทางแก้ไขร่วมกันต่อไป ขอขอบคุณครับ

นายวินัย สุวรรณพรหม
(ประธานสภาฯ)

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ครับ เชิญเสนอได้
จะให้ท่านนายกฯ ตอบในคราวเดียว เชิญครับ

นายอุดม เมืองปาก
(สมาชิกสภาเทศบาล)

กระผมขอเสนอให้แก้ไขปัญหาระเบิดถนนภายในเขต ๑ ที่ชำรุดเสียหาย
รวมทั้งถนนดินเพื่อการเกษตร และปัญหาเรื่องน้ำก็ยังขาดแคลนครับ

นางจรัสสุดา ฝาริโน
(สมาชิกสภาเทศบาล)

จากที่ได้ประชุมประจำเดือนร่วมกับหมู่ ๓ บ้านหนองแมงดา มีเรื่องเร่งด่วน
อยากให้แก้ไขดังนี้ ๑.เรื่องการซ่อมถนนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ อยากให้
เอาดินลูกรังมาลงให้ ๒. ซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร เพื่อให้พี่น้องสัญจรไปมา
ได้สะดวก โดยเฉพาะเส้นทางแยกทุ่งรวงทองไปวัดภูปูน และถนนเส้นบ้านนายสีเทา
อยากให้ยกระดับถนนดินให้สูงขึ้นจะได้แก้ปัญหาถนนเป็น

นายสุพจน์ บุญเติม
(สมาชิกสภาเทศบาล)

กระผมอยากทราบว่า การแข่งขันกีฬาตำบลหนองข่าปีนี้ จะจัดได้หรือไม่

/นายทวี...

นายทวี สว่างเนตร (สมาชิกสภาเทศบาล) สำหรับกระผมขอเสนอให้แก้ไขปัญหาเรื่องถนน เป็นถนนดินเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ หมู่ ๘ บ้านหนองหิน ถนนเส้นกลางทุ่งนานายเสียง และสุดท้ายเรื่องน้ำประปา ท่อน้ำประปาหลุด ผมได้แก้ไขเฉพาะหน้าไปแล้ว น้ำแรงทำให้ตันท่อประปาหลุด ก็ฝากทางเทศบาลตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อปรับปรุงดูแลให้ใช้งานได้ปกติ

นายไถยสิทธิ์ วงศ์ชาธรรม (สมาชิกสภาเทศบาล) สำหรับกระผมขอฝากเรื่องซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อระหว่าง หมู่ ๕ บ้านนาตากกล้า ไป หมู่ ๗ บ้านสงยาง ด้วยครับ

นายวินัย สุวรรณพรหม (ประธานสภาฯ) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอความเห็นเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ครับ หากไม่มีท่านใดจะเสนออีก เชิญท่านนายกฯ ชี้แจงข้อเสนอของสมาชิกสภาฯ ครับ

นายอารี สว่างเนตร (นายกเทศมนตรีฯ) ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ช่วยกันดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องเรา สำหรับข้อเสนอให้แก้ไขก็เป็นเรื่องที่ต้องรีบแก้ไขให้พี่น้องในพื้นที่ เรื่องน้ำก็และถนนก็ยังเป็นปัญหาหลัก ๆ ที่ต้องดำเนินการ สระหนองกุดเต่าปริมาณน้ำลดลงเร็วกว่าทุกปี หากฝนไม่ตกมาคงเป็นปัญหาหนัก เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้อย่างแน่นอน ตอนนี้อยู่พอได้ใช้บ้างแต่ก็คงใช้ได้อีกไม่นาน ทางเทศบาลก็ได้ทำหนังสือไปยังป้องกันจังหวัดฯ ขอความช่วยเหลือแล้ว เพื่อจะได้สูบน้ำจากท่านบ่่วยทรายมาใช้ก่อน คาดว่าเราจะไต่บสนับสนุนก่อสร้างประปาจำนวน ๑ แห่ง จะให้ก่อสร้างแถวโรงสีชุมชน หากเราขุดลอกสระหนองสิมเสร็จจะนำจะนำน้ำจากสระมาใช้ได้พอดี ส่วนน้ำเสียจุดที่ท่านส.ท. พิทักษ์แจ้งก็จะให้ทางเทศบาลออกสำรวจ แล้วจะดำเนินการแก้ไขปัญหาให้

สำหรับข้อเสนอให้แก้ไขปัญหาเรื่องถนนที่ท่าน ส.ท. อุดม เสนอมาหากมีงบประมาณก็จะดำเนินการให้ งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติเรายังไม่ได้ทำตอนนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างถนนคสล. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๒ โครงการ คือเส้นบ้านโคกค้าย หมู่ ๒ ไปวัดป่านาคู กับเส้นวัดป่านาคู ไปบ้านหนองหิน หมู่ ๘ ตอนนี้อยู่หาผู้รับจ้าง หากดำเนินการแล้วเสร็จถนนเส้นบ้านนี้ก็เป็นคสล.ทั้งหมด ส่วนเรื่องน้ำในเขต ๑ ยังพอใช้ได้อยู่ หากมีท่อแตก หรือซึมเมอร์ส ใช้งานไม่ได้ ก็จะดำเนินการซ่อมบำรุงให้

ส่วนถนนดินเพื่อการเกษตรที่ชำรุด เสียหาย ก็ให้เขียนคำร้องเข้ามา เพื่อให้ช่างได้สำรวจ และประมาณราคาในการซ่อมแซม หากมีงบประมาณที่เพียงพอก็จะดำเนินการให้ครบทุกคำร้องที่ส่งมา ส่วนข้อคำถามของท่าน ส.ท. สุพจน์ เรื่องกีฬาตำบล ดูจากสถานการณ์ตอนนี้ยังดำเนินการจัดการแข่งขันไม่ได้ รอดูในห้วงเดือนมีนาคม หรือเดือนเมษายน หากสถานการณ์โควิดเป็นปกติก็สามารถจัดการแข่งขันกีฬาตำบลหนองข่าได้ สำหรับถนนที่ท่าน ส.ท. ทวี อยากรให้แก้ไขนั้น ทราบข่าวว่าถนนเส้นนี้พ่อแม่พี่น้องเราขุดดินล้าเข้ามา ทำให้เส้นทางแคบลงรถบรรทุกชนดินเข้าไม่ได้ รถขุดดินก็เข้าไปไม่ได้ ก็จะปรึกษาหารือกันหลาย ๆ ส่วนเพื่อแก้ไขต่อไป ส่วนถนนหมู่ ๕ ไปหมู่ ๗ ก็จะดำเนินการปรับเกรดถนนเพื่อให้สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น

/สำหรับ...

สำหรับข้อซักถามของสมาชิกสภาฯ ก็ตอบให้ครบถ้วนนะครับ ผมก็ขอแจ้งเรื่องอื่น ๆ เพิ่ม สำหรับที่ราชพัสดุที่ใช้เป็นตลาด ในหมู่ ๖ ยังเป็นปัญหากันอยู่ตอนนี้ยังสรุปไม่ได้ ต้องประชุมกันใหม่อีกรอบ สำหรับรถดับเพลิงตอนนี้ก็นำไปซ่อมแล้ว ค่าซ่อมก็เยอะพอสมควร พร้อมให้บริการประชาชนเหมือนเดิม และถนนคสล.หน้าโรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้าก็ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็สัญญาได้สะดวกขึ้นอีกเรื่องในเดือนหน้าจะมีบุคลากรมาเพิ่มอีก ๒ ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด กับหัวหน้าฝ่ายการเงิน เรื่องสุดท้ายที่อยากฝากคือเรื่องความสะอาดในแต่ละหมู่บ้าน อยากให้ช่วย ๆ กัน หากทิ้งขยะก็จัดเก็บลงถังให้เรียบร้อย หากมันหล่นเรี่ยราดก็ขอความร่วมมือช่วยกันเก็บกวาดให้เรียบร้อย และห้ามทิ้งขยะตามข้างถนน หรือไม่ก็นำไปทิ้งที่บ่อขยะได้เลย ฝากทุกเขตประชาสัมพันธ์ให้ด้วย สำหรับผมก็มีเรื่องแจ้งเพียงเท่านี้

นายวินัย สุวรรณพรหม
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านนายกฯ มากครับที่ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาฯ ทุกเรื่อง มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการครับ

น.ส.ฐิตาชญา โสมรักษ์
(หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ)

ตามที่เทศบาลได้ตั้งเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โครงการเทศบาลสัญจรเคลื่อนที่ วัันนี้ ท่านนายกฯ ได้ให้ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาล และออกหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด โดยการมีส่วนร่วมระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน เพื่อนำคำร้องของประชาชนหรือปัญหาต่าง ๆ มาแก้ไขร่วมกันค่ะ

ที่ประชุม

รับทราบ

นายวินัย สุวรรณพรหม
(ประธานสภาฯ)

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอความเห็นเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ครับ หากไม่มีท่านใดจะเสนออีก วัันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ผมขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุม เวลา ๑๔.๒๕ น.

ลงชื่อ



ผู้จัดบันทึก/ผู้พิมพ์รายงานการประชุม

(นางยุภา ศิริโคก)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองข่า

/บันทึก...

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาเทศบาลตำบลหนองข่า

๑.ประธานกรรมการ


๒.กรรมการ


๓.กรรมการและเลขานุการ


บันทึกการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองข่า

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ทำการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองข่า สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว เห็นว่ามีความถูกต้อง จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางจิริสุดา พาริโน)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองข่า เขต ๒
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายมัธยม แสนโท)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองข่า เขต ๒
กรรมการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายไถยสิทธิ์ วงศ์ชาธรรม)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองข่า เขต ๑
กรรมการและเลขานุการ

บันทึกการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองข่า

สภาเทศบาลตำบลหนองข่า ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองข่า สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่..... ครั้งที่/๒๕๖๕ เมื่อวันที่

ลงชื่อ.....
(นายวินัย สุวรรณพรหม)
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองข่า

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาลตำบลหนองข่า
๑. ประธานกรรมการ
๒.  กรรมการ
๓.  กรรมการและเลขานุการ